

4 Thái Bình

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP...

(*Tiếp theo trang 1*)

thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Với tinh thần cởi mở, lắng nghe, thẳng thắn và bình đẳng trước pháp luật, tại buổi đối thoại, các đại biểu đã tập trung làm rõ 3 vấn đề chính xung quanh việc dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh để phát triển xe buýt; nguyên nhân của việc những ngày qua các doanh nghiệp vận tải tập trung đông người ảnh hưởng đến trật tự an ninh và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình; phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Qua 11 lượt ý kiến phát biểu, đại đa số đều cho rằng việc dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh để phát triển xe buýt là chủ trương đúng của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và xu thế phát triển trong tương

lai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số vướng mắc. Đại diện các doanh nghiệp thừa nhận việc tụ tập đông người là sai quy định, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đại diện các doanh nghiệp mong muốn UBND tỉnh gia hạn thời gian để các doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động trên các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đã đăng ký trong thời gian chờ đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe buýt...

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá công đóng góp của các doanh nghiệp vận tải trong và ngoài tỉnh thời gian

qua trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, vận tải hành khách để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc đi lại của người dân, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc Thái Bình quyết định chuyển vận tải hành khách nội tỉnh từ xe khách sang xe buýt là đúng, trùng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển trong tương lai. Việc các chủ phương tiện, lái xe vận tải hành khách nội tỉnh không đồng tình với chủ trương của tỉnh, huy động phương tiện, gần bằng ròn, tụ tập đông người là trái với quy định của pháp luật. Những việc làm này của các chủ phương tiện đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp, của tỉnh, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Quá trình đưa ra quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của

ngành chức năng đã đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật, thông qua việc gửi văn bản đến các doanh nghiệp vận tải hành khách nội tỉnh. Việc thực hiện chủ trương, quyết định của tỉnh sẽ không thay đổi. Lộ trình và thời điểm thực hiện sẽ xem xét sao cho phù hợp. Để thực hiện quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải ngay sau buổi đối thoại phải tiếp thu, lắng nghe ý kiến của Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Bình khẩn trương ra soát, đề xuất, bổ sung quy hoạch các tuyến xe buýt nội tỉnh để phủ kín các vùng, miền, đáp ứng tối nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Sau khi ra soát, bổ sung quy hoạch các tuyến xe buýt nội tỉnh phải được công bố rộng rãi, công khai. Ngành Giao thông Vận tải tham mưu để UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu việc cung cấp vận tải hành khách bằng xe buýt từ các vùng, miền trong tỉnh về trung tâm thành phố theo tuyến được quy hoạch; bảo đảm cho các doanh nghiệp,

các chủ phương tiện được tham gia đấu thầu công khai, không có đặc quyền, đặc lợi, không có vùng cấm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cộng điểm ưu tiên cho các doanh nghiệp, các chủ phương tiện đang khai thác tuyến xe khách nội tỉnh hiện nay khi chuyển sang vận tải bằng xe buýt khi tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu phải thể hiện rõ để phát triển kinh doanh vận tải bằng xe buýt thì các chủ doanh nghiệp, các chủ phương tiện phải từng bước điều chỉnh, nâng cấp phương tiện, đáp ứng được những quy định, yêu cầu của xe buýt nội tỉnh. Để thực hiện những kết luận trên, UBND tỉnh đồng ý kéo dài hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến hết ngày 20/10/2017. Trong thời gian đó, các ngành chức năng phải hoàn thiện việc lập quy hoạch, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị cung cấp vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh...

thể đến các cấp, các ngành để công tác chỉ đạo đạt hiệu quả và mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất 5 nội dung thỏa thuận hợp tác đã được xây dựng, đồng thời thống nhất Thái Bình sẽ thành lập ban chỉ đạo của tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, đơn vị thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên khác gồm Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thái Bình sẽ thực hiện làm điểm trong việc phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh, do đó sẽ triển khai thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung tổ chức hội thảo để thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả cao. Trên cơ sở nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh và Vinasme nhanh chóng hoàn chỉnh thỏa thuận hợp tác để việc tổ chức ký kết sớm được thực hiện.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 với tổng mức đầu tư 267,68 tỷ đồng; đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công từ tháng 6/2015 do nhà thầu Công ty Cổ phần Thịnh Vương TVT thi công. Đến nay, huyện Thái Thụy đã bàn giao mặt bằng được 4,1/4,62km. Sau khi thành mặt bằng sạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư thực hiện theo nhiều mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng do thời tiết mưa nhiều, mặt bằng bàn giao chậm đã gây khó khăn cho quá trình thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.453 (đường 226 cũ), đoạn từ quốc lộ 39 đến đường tỉnh ĐT.454 có tổng

chiều dài hơn 11km, khởi công từ tháng 8/2015. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 195 tỷ đồng, trong đó giá trị hợp đồng xây lắp và phụ lục hợp đồng là 121,05 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Thịnh Vương TVT. Công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung... Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo các phòng, ban tích cực thực hiện nhưng với chiều dài hơn 11km, trong đó có 6km đi qua khu dân cư của 5 xã nên việc xác định nguồn gốc, ranh giới, giải quyết tranh chấp đất đai gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trên tuyến đường còn một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Kiểm tra sản xuất...

(*Tiếp theo trang 1*)

công nghệ sản xuất, số lượng và thu nhập của người lao động trong 6 tháng đầu năm 2017, những định hướng, mục tiêu trong thời gian tới; báo cáo, đề xuất lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ngành giúp doanh nghiệp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc như lãi suất ngân hàng, xúc tiến thị trường xuất khẩu và nguồn lao động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô nhà xưởng, xây dựng thương hiệu, duy trì thị trường sẵn có và mở rộng thị trường mới, nâng cao trình độ tay nghề cũng như chăm lo đời sống người lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đồng thời ghi rõ hướng đi, cách thức tìm kiếm thị trường xuất khẩu để có cơ hội tiếp cận thị trường mới, bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

Khởi thi đua các cơ quan Đảng Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua 6 tháng cuối năm

Đây là nội dung hội nghị do Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức chiều ngày 20/7.

Thời gian qua, đơn vị Trưởng Khối thi đua và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên trong Khối đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, kế hoạch của Khối bảo đảm thực hiện tốt các nội dung công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017. Các đơn vị thành viên trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyển môn gắn liền với các phong trào thi đua của các thành viên trong Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giúp cho việc khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt được kịp thời, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong Khối tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đối với công tác thi

Khởi thi đua các cơ quan Đảng Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua 6 tháng cuối năm

đua, khen thưởng của Khối và từng cơ quan, đơn vị trong Khối. Bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối, định hướng phong trào thi đua tập trung vào những nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành của các cơ quan, đơn vị... động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2017. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá kết quả và chấm điểm công tác thi đua, kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017 của từng cơ quan, đơn vị trong Khối bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

ANH ĐÀO

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngay trong tuần tới hai huyện Thái Thụy và Hưng Hà khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất. Sau khi nhận được mặt bằng sạch, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sáng ngày 20/7, UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) do Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn về việc thống nhất thỏa thuận hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng

Hội nghị trực tuyến...

(*Tiếp theo trang 1*)

tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, địa bàn quản lý. Các bộ, ngành cần chú chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực tục tích cực tham gia phối hợp thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách không phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương.

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ công tác tư pháp được triển khai sớm, toàn diện, bước đầu đạt những kết quả tích cực. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời và có sự gắn kết chặt chẽ với công tác quản lý theo vi phạm hành chính và xử đổi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã

chú trọng, tập trung nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân; công tác hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho các địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời; công tác trợ giúp pháp lý đã chú trọng vào việc tham gia tố tụng, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý... Tuy nhiên, việc triển khai công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2017 có một số khó khăn, hạn chế như việc triển khai một số nhiệm vụ tư pháp chậm tiến độ; một số quy định của Luật

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa rõ ràng, gây khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện..

Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật mới ban hành như Luật Đấu giá tài sản, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự...

NGUYỄN TÙNG

Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017

SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 20/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các chương trình công tác mặt trận, đạt kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, tham mưu giải quyết nguyên vẹn hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, sâu rộng gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu. Công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận.

6 tháng cuối năm, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, cũng có và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới các thành viên của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở cần nắm chắc tình hình trong nước, trong tỉnh, tình hình thiên tai, dịch bệnh, tu lũng của nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, những vụ việc phức tạp ở cơ sở từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Làm tốt việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết. Tổ chức và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động lập pháp, hoạt động tố tụng của tòa án; thực hiện công tác cải cách hành chính; kịp thời phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

TIẾN ĐẠT

HĐND HUYỆN THÁI THỤY, VŨ THỤ...

(*Tiếp theo trang 1*)

6 tháng cuối năm, toàn huyện tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và quan trọng; thực hiện tốt đề án sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thời gian theo kế hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khuyến khích sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy sản xuất... Phần đầu tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 14.381,8 tỷ đồng, tăng 16,04% so với năm 2016.

● Sáng ngày 20/7, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ tư đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của Vũ Thư ước đạt trên 4.347 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ, đạt 45,87% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có bước đột phá với các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; huyện tiếp tục phát triển đàn bò, nuôi cá lồng trên sông. Hai xã Minh Khai, Duy Nhất tập trung hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới năm 2017. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh ở các nhóm nghề may mặc, chế biến nông sản, chế biến gỗ, các làng nghề hoạt động ổn định. 6 tháng đầu năm, huyện thành lập mới 22 doanh nghiệp; thu hút được 5 dự án đầu tư; khởi công 6 dự án xây dựng, nâng cấp đường, đê. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, huyện có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngành Y tế không đạt dịch bệnh xảy ra. Huyện tập trung thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Công tác quản sự, quốc phòng địa phương và an ninh trật tự được bảo đảm.

6 tháng cuối năm, Vũ Thư phần đầu tổng giá trị sản xuất đạt 4.797 tỷ đồng, mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực đều hoàn thành và vượt kế hoạch năm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

THÀNH PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công được thực hiện đầy đủ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo; công tác học tập phương quân đội được thực hiện tốt. Đến nay, thành phố tiếp tục đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 151 mẹ, suy tôn 15 liệt sĩ...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn thành phố với số tiền 2.280.000.000 đồng; các cơ quan, đơn vị trao kinh phí ủng hộ theo “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố với số tiền 1,5 tỷ đồng.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là Nguyễn Văn Thiện. Sinh năm 1981.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 6 năm 2017 tôi có đánh rơi một số giấy tờ trong đó bao gồm hợp đồng mua bán nhà ở xã hội căn nhà 308 tòa nhà B khu phố 4 khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình và một số giấy tờ quan trọng khác.

Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo số điện thoại: 0985.680.696

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG